



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
11 ธันวาคม 2563



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มาตรการของ สร.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, ข่าวสด, สยามกีฬา, ไทยโพสต์, มติชน) เว็บไซต์ (ผจก.รายวัน, มติชน, บ้านเมือง, คมชัดลึก, nationtv, innnews, sanook, mcot, thaiquote, bangkokbiznews, thebangkokinsight, thailandplus)

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สร. ลงพื้นที่ จ.เชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมความพร้อมสถานบริการสาธารณสุขในการรับมือโรคโควิด 19 และให้กำลังใจบุคลากรแพทย์พยาบาลพร้อมรับมือ ทั้งเตียง ยา เวชภัณฑ์ นานถึง 3 เดือน และได้รับฟังข้อเสนอแนะจากกลุ่ม อสม. หอการค้าและภาคเอกชน ขอให้ชาวเชียงใหม่สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวด้วยการแช่ข้าวเชียงใหม่ปลอดภัย ไม่แช่ข้าวเท็จ ด้านภาคเอกชนเสนอให้รมช.สร.ยืนยันกับประชาชนและนักท่องเที่ยวว่า เชียงใหม่ปลอดภัยและทำให้ชาวเท็จหายไป รวมทั้งออกประกาศให้ชัดเจนว่าผู้ที่มีความเสี่ยงสูงได้กักตัวจนพ้นความเสี่ยงแล้ว เพื่อให้นักท่องเที่ยวรวมทั้งบริษัทต่างๆ ได้รับทราบและลดความกังวล พร้อมขอให้ลดกฎระเบียบของโรงแรมที่จะเป็น ASQ เพราะอุปกรณ์บางตัวมีราคาค่อนข้างสูง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ข่าวสด, ผจก.รายวัน) เว็บไซต์ (คมชัดลึก, สยามรัฐ, เดลินิวส์, แนวหน้า, บ้านเมือง, ผจก.รายวัน, มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, matichonweekly, prachachat, newtv, bangkokbiznews,)

-โฆษก ศบค. แถลงมีผู้ป่วยรายใหม่ 18 ราย โดย 17 รายมาจากต่างประเทศ และ 1 ราย เป็นพยาบาลรพ. BNH อายุ 29 ปี จากการสอบสวนโรคสงสัยเกิดจากการให้การบริการผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างประเทศ ซึ่งอาจจะสวมชุดในการปกป้องร่างกายไม่ครบถ้วน แต่ต้องตรวจสอบขยายวงเพื่อนำไปสู่การขยายว่าใหม่ไลน์ ขอความร่วมมืออย่าแชร์ข่าวลือตามโซเชียลมีเดีย ให้ฟังการแถลงจากศบค.และสร.ทุกวันเวลา 11.30 น. และยึดหลัก 4 ต. คือ ตื่นตัว อย่าตื่นตูม ตระหนัก อย่าตระหนก

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ผู้ป่วยโควิด 19 จาก จ.ท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมา มี 46 รายเท่าเดิม สามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้ว ผู้สัมผัสผู้ป่วยโควิดที่เสี่ยงสูงสุดคือ คนในครอบครัว อยู่บ้านเดียวกัน, ยืนพูดคุยกับผู้ป่วยระยะ 1 เมตรเกิน 5 นาที, ถูกผู้ป่วยจามใส่ และผู้ที่อยู่ในที่อากาศถ่ายเทไม่สะดวก มาตรการที่ดีที่สุดคือ ป้องกันตนเอง สวมหน้ากากอนามัย หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่สาธารณะ กรณีผู้ปกครองพบกับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและโรงเรียนสั่งปิดนั้น ถือว่าไม่มีความเสี่ยง ไม่จำเป็นต้องปิดโรงเรียน จะปิดโรงเรียนหรือสถานที่ต่างๆ ก็ต่อเมื่อพบผู้ติดเชื้อเท่านั้น

-นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป เผย ผู้ติดเชื้อในประเทศ 1 รายล่าสุด เป็นหญิง อายุ 29 ปี ทำงานอยู่สถานที่กักกันทางเลือกที่รัฐกำหนด เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงของกลุ่มพยาบาลที่ติดเชื้อ นับเป็นผู้ติดเชื้อรายที่ 6 ของกลุ่มนี้ ส่วนผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงในกลุ่มเดียวกัน ตรวจครั้งที่ 2 ไม่พบเชื้อ และรพ.บีเอ็นเอชได้ตรวจบุคลากรอื่นๆ 745 ราย ไม่พบเชื้อ สำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่เป็นผู้สัมผัสภาชนะงานที่รพ.รัฐแห่งหนึ่ง 7 คน คนในครอบครัวกว่า 20 คน เพื่อนร่วมงานในสถานที่กักกันทางเลือก 2 แห่ง 34 คน ทั้งหมดไม่พบเชื้อเช่นกัน โดยใหม่ไลน์พยาบาล อายุ 26 ปี รายแรกที่ติดเชื้อในกทม. เคยทำงานใน ASQ มีการเดินทางด้วยรถขนส่งสาธารณะไปสมัครงานที่รพ.แห่งหนึ่งย่านฝั่งธน วันที่ 2 ธ.ค.ใช้บริการ MRT เวลา 10.00-10.15 น. และ BTS จากสาทรไปสีลม เวลา 14.00-14.00 น. มีความเสี่ยงแพร่เชื้อต่ำเนื่องจากวันเดินทางยังไม่มีอาการป่วยและสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา หากอยู่ในเหตุการณ์ตามใหม่ไลน์สามารถรายงานตัวกับรพ.และหน่วยงานสาธารณสุขที่อยู่ใกล้บ้านได้ หรือโทรสายด่วน 1422 เพื่อให้คำแนะนำเพิ่มเติม บุคลากรทางการแพทย์ 6 รายที่ติดเชื้อเป็นกลุ่มที่ทำงานเกี่ยวข้องกัน มีความสัมพันธ์กันนอกเวลางาน ซึ่งไม่ได้มีการป้องกันตัวเหมือนกับช่วงที่ปฏิบัติงาน ย้ำบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับสถานที่กักกันโรค ขอให้สังเกตตัวเองและระมัดระวังตัวในการรับเชื้อและแพร่เชื้อทั้งในเวลางานและนอกเวลางาน ต้องสวมหน้ากากอนามัย และล้างมือบ่อยๆ หากป่วยต้องรายงานต่อผู้บังคับบัญชาทันที

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ newtv

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เผยผลสำรวจประชาชนกังวลต่อสถานการณ์ โควิด 19 เพิ่มมากขึ้น แนะนำวันหยุดยาว ผู้เดินทางกลับภูมิลำเนา นักท่องเที่ยว รวมทั้งสถานประกอบการ ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด ควรหมั่นสังเกตตนเองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย รวมถึงลงทะเบียนผ่านแพลตฟอร์มไทยชนะ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, มติชน, ข่าวสด) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, acnews, newtv)

-กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมควบคุมโรค สรพ. รพ.เอกชนคู่ปฏิบัติการ ASQ สถานกักกันโรคแห่งรัฐทางเลือก และสถานกักกันในรพ.ทางเลือก ร่วมประชุมทบทวนมาตรการแนวปฏิบัติในสถานกักกันโรคแห่งรัฐทางเลือก เสนอให้รพ.เอกชนคู่ปฏิบัติการ ASQ ทบทวนกระบวนการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและให้บริการผู้ป่วย โดยให้จนท.เข้าไปสัมผัสกับผู้ป่วยน้อยที่สุด ใช้การสื่อสารทางไกลให้เป็นประโยชน์ สอบทานการใส่และถอดอุปกรณ์ป้องกันตนเองของเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง และหน่วยบริการควรมีจุดล้างมือและห้องอาบน้ำ ณ จุดถอด PPE ด้วย

สถานการณ์ผู้ป่วยในจังหวัดต่างๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, มติชน, ข่าวสด) เว็บไซต์ (คมชัดลึก, thestandard, sanook)

จ.เชียงราย

-ผวจ.เชียงราย สสจ.เชียงราย แถลงพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 เพิ่มอีก 3 ราย รวมทั้งหมด 37 ราย อยู่ใน LSQ เป็นชาย อายุ 33 ปี หญิงอายุ 28 ปี และ

ประเด็นข่าว

หญิงอายุ 29 ปี ทั้งหมดไม่มีอาการป่วยและมีประวัติทำงานอยู่ในสถานบันเทิงแห่งเดียวกัน ทั้งนี้ จ.เชียงรายได้จัดบีกคลีนนิ่งจุดเสี่ยงต่างๆ

-นพ.ไชยเวช ธนไพศาล ผอ.รพศ.เชียงรายประชาชนเคราะห์ กล่าวว่า ผู้ป่วยส่วนใหญ่อาการไม่หนัก จะทยอยออกจากรพ. 9 ธ.ค. 2 ราย 11 ธ.ค. 2 ราย 13 ธ.ค. 5 ราย 14 ธ.ค. 2 ราย 15 ธ.ค. 9 ราย ส่วนเรื่องผู้ป่วยสั่งอาหารมารับประทานสามารถทำได้ โดยรพ.มีคนกลางรับของและวางไว้ให้หน้าห้อง ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ตำรวจเชียงรายตรวจสอบข่าวลือว่ามีผู้ป่วย 600-800 คน โดยขณะนี้ผู้ป่วยที่อยู่ใน LSQ รวม 151 คน ป่วย 37 คน เชียงรายยังปลอดภัย มาเที่ยวได้

จ.สิงห์บุรี

-นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผวจ.สิงห์บุรี เผยว่า สสจ.สิงห์บุรี รายงานผู้สัมผัสผู้ป่วยโควิด 19 กลุ่มเสี่ยงสูง 4 ราย ผลตรวจครั้งที่ 2 ไม่พบเชื้อทุกราย แต่ยังคงถูกกักตัวจนครบ 14 วัน ถือได้ว่าขณะนี้สถานการณ์ในจังหวัดสิงห์บุรีผ่านภาวะวิกฤติแล้ว

มาตรการของ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ, คมชัดลึก, ผจก, บ้านเมือง, มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, โพสต์ทูเดย์, ไทยโพสต์, แนวหน้า, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแชนนิก, js.100, 77 kaoded, kaohoon, mcot, thailandplus, mthai, newtv, acnews, nationtv, innnews, nationweekend, springnews, tnthailand, thansettakij, workpointtoday, thebankokinsight, sanook)

-ศบค. เผยแพร่สถานการณ์วันที่ 10 ธ.ค. มีผู้ป่วยรายใหม่ 18 ราย เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้าสถานกักกันที่รัฐจัดให้ 17 ราย และติดเชื้อในประเทศ 1 ราย เป็นบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วยสะสม 4,169 ราย รักษาหายเพิ่ม 8 ราย รวมรักษาหาย 3,888 ราย ยังรักษาในรพ. 221 ราย เสียชีวิตสะสมคงที่ 60 ราย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผจก.รายวัน, ไทยรัฐ

-กต.เตรียมความพร้อมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในการเลือกตั้งอบจ.ทั่วประเทศ โดยใช้รูปแบบการเลือกตั้ง ส.ส. จ.ลำปาง และ จ.สมุทรปราการ เป็นแนวทาง โดยผู้มาใช้สิทธิต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ให้สวม.ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนใช้สิทธิ หากเกิน 37.5 องศาเซลเซียส จะให้แยกลงคะแนนในคูหาพิเศษ จัดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือก่อนเข้าสถานที่เลือกตั้ง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ, mthai

-ศ.นพ.ยง ภูวรวรรณ หน.ผู้เชี่ยวชาญด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์เฟซบุ๊กให้ข้อมูลข้อดี-ข้อเสีย ของวัคซีนโควิดแต่ละชนิด ได้แก่ 1.ชนิดเชื้อตาย ต้องอาศัยการเพาะเชื้อโคโรนาจำนวนมาก ใช้โรงงานที่ปลอดภัยสูง ราคาแพง สามารถใช้ได้แม้คนมีภูมิต้านทานต่ำ ปัจจุบันมีของบ.ซิโนฟาร์ม มีประสิทธิภาพป้องกันถึงร้อยละ 86 มีการใช้ในประเทศจีนและขึ้นทะเบียนใน UAE แล้ว 2.ชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์ ทำได้ยากเพราะเป็นโรคอุบัติใหม่ กลไกต่างๆ ยังไม่รู้จักทำให้อ่อนฤทธิ์ได้ 3.โปรตีนแอนติเจน 4.ไวรัสเวกเตอร์ 5.DNAวัคซีน และ 6.mRNA ที่ได้ยินมากคือวัคซีนของบ.ไฟเซอร์ ไบโอเอนเทค และของบ.โมเดอร์นา เป็นวัคซีนที่กระตุ้นภูมิต้านทานได้สูงมากและมีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคสูงมาก แม้จะผลิตจำนวนมากได้ง่าย แต่การคงสภาพต้องใช้อุณหภูมิเย็นจัด -20 ถึง -70 องศาฯ การขนส่งจึงเป็นปัญหามาก และเพราะเป็นวัคซีนที่ยังไม่เคยใช้ในมนุษย์มาก่อน การขึ้นทะเบียนในภาวะปกติจะช้าเพราะต้องคำนึงถึงความปลอดภัย ปัจจุบันจึงมีการขอขึ้นทะเบียนในภาวะฉุกเฉิน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน

-ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมรายการโหนกระแส ให้ข้อมูลว่า เชื้อโควิด 19 พัฒนาสายพันธุ์ร้ายแรงและรุนแรง บุคลากรทางการแพทย์ 6 คนที่ติดเชื้อมีความผิดพลาดจริง และผู้ติดเชื้อที่รักษาหายแล้ว ผู้ชายจะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ ส่วนผู้หญิงจะไข้เริ่มฝ่อ เนื่องจากเชื้อจะเข้าไปเริ่มทำลายอวัยวะในระบบในร่างกาย การรักษาเป็นการยั้งยั้งไวรัสตั้งแต่ตอนต้น

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์

-ในเดือนม.ค. 2564 ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันแบดมินตันโลก 3 รายการใหญ่ 1.โยเน็กซ์ ไทยแลนด์ โอเพ่น 2020 ระหว่างวันที่ 12-17 ม.ค. 2.โตโยต้า ไทยแลนด์ โอเพ่น 2020 ระหว่างวันที่ 19-24 ม.ค. และ3.เอชเอสบีซี บีดับเบิลยูเอฟ เวิลด์ทัวร์ ไฟนอล 2020 ระหว่างวันที่ 27-31 ม.ค. โดยจะใช้สนามแข่งที่อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ผจก.รายวัน

-หลังสถานการณ์โควิด 19 ระบาดในประเทศอีกครั้ง ทำให้หน้ากากอนามัยมีราคาสูงขึ้น พบเว็บไซต์ขายของออนไลน์เคยขายกล่องละ 29 บาท แต่ราคาค่าขนส่งสินค้าสูงถึง 3,000 กว่าบาท อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ

ประเด็นผลกระทบ

1.ข่าวลือพบผู้ป่วยในจังหวัดต่างๆ และ fake news

แรงงานไทยหลบหนีจากเมียนมาติดโควิด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า, โพสต์ทูเดย์, สยามรัฐ, 77 kaoded, sanook

-มีการแชร์ข่าวลือ แรงงานชายไทย อายุ 24 ปี ติดโควิด 19 เป็นชาวบ้านดองนางหงส์ จ.นครพนม หลบหนีการทำงานกลับมาจาก จ.เมียวดี ประเทศเมียนมา ผ่านช่องทาง อ.แม่สอด จ.ตาก และขึ้นรถตู้โดยสารจาก จ.มุกดาหาร มา จ.นครพนม ผู้ว่าฯ นครพนม สั่งสสจ.ตรวจสอบใหม่ไลน์พบว่า ไม่ได้เดินทางไปตามสถานที่ต่างๆ หลังกลับมาพักที่บ้าน ได้เก็บตัวอย่างตรวจหาเชื้อ ไม่พบโควิด 19 ไม่มีอาการป่วย นำไปกักตัวที่พร.ธาตุพนม 14 วัน และจัดทีมคัดกรองโรคเฝ้าระวังดูแลกักตัวบุคคลในบ้าน 2 คน เป็นเวลา 14 วัน

ประเด็นข่าว

พบผู้ป่วยที่ อ.พิมาย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์ bangkokbiznews

-สสจ.โคราช ชี้แจงข่าวลือทางโซเชียล พบผู้ป่วย อ.พิมาย ว่า ไม่ใช่รายใหม่ เป็นซากเชื้อ ผู้ป่วยเป็นหญิงเดินทางกลับจากสวีเดน และเข้าสู่สถานกักกันตัว ผลตรวจหาเชื้อเป็นลบ แพทย์ให้มาพักตัวที่บ้าน อ.พิมาย โดยเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว สามี่เป็นคนขับและสวมหน้ากากอนามัยทั้งคู่ วันที่ 6 ธ.ค. ผู้ป่วยมีอาการไอ เจ็บคอ รพ.พิมาย ตรวจหาเชื้อผลเป็นบวก ซึ่งเป็นซากเชื้อ เพื่อความปลอดภัยได้นำมากักตัวต่อใน HQ ล่าสุดอาการปกติ ได้ขอให้อยู่รพ.จนกว่าตรวจไม่พบซากเชื้อ เพื่อความสบายใจของชุมชน ส่วนผู้สัมผัสใกล้ชิด 6 ราย ตรวจรอบแรกไม่พบเชื้อ ให้กักตัวอยู่บ้านและนัดตรวจซ้ำ

พบผู้ป่วยบ้านอรุณทิพย์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์

-สสจ.เชียงใหม่ เตือนแชร์ข่าวปลอมพบผู้ป่วยที่บ้านอรุณทิพย์ อ.เชียงใหม่ และคลิปเสียงไม่มีแหล่งที่มาระบุว่าพบผู้ป่วยจำนวนมาก ซึ่งตรวจสอบทั้งหมดไม่เป็นเรื่องจริง ทุกพื้นที่ในเชียงใหม่มาเที่ยวได้ปกติและไม่ต้องกักตัว

Fake news

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (สยามรัฐ, newtv, ไทยรัฐ, tnnthailand, js100, innnews, Bangkok biznews)

-อธิบดีกรมควบคุมโรค เผย ข่าวรพ.BNH มีจนท.ติดเชื้อแล้ว 24 ราย และข่าวบาร์ไฮสคอตที่ จ.เชียงใหม่ มาทำงานที่กทม.แล้ว ไม่เป็นความจริง ส่วนข่าวที่ระบุว่าไวรัสสายพันธุ์จีแพร่ง่ายขึ้นแต่ความรุนแรงของโรคลดลง ไม่กระทบกับการผลิตวัคซีนโควิด 19 เนื่องจากมีการใช้สายพันธุ์นี้มาทำวัคซีนด้วย และการทดลองในมนุษย์ทำในพื้นที่ระบาดที่ส่วนใหญ่ 80-90% เป็นสายพันธุ์จีอยู่แล้ว โดยมี 3 ตัวที่เผยความก้าวหน้าการวิจัยว่ามีประสิทธิภาพมากกว่า 50%

-กรมควบคุมโรค ยืนยัน ข่าวชาวสุพรรณบุรีเสียชีวิตหลังติดเชื้อโควิด และคลิปเสียงรายงานสถานการณ์ จ.เชียงใหม่ มีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 แล้ว 500-600 ราย เป็นข่าวปลอม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ js100

-ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม เตือนอย่าแชร์ข้อมูล กินผลไม้ที่มีฤทธิ์เป็นด่างฆ่าเชื้อโควิด-19 ได้ กรมควบคุมโรคยืนยันเป็นข้อมูลเท็จ

สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์, มติชน, บางกอกโพสต์) เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ผจก., โพสต์ทูเดย์, ไทยรัฐ, ศูนย์ข่าวแอสซิฟิค, mcot, xinhua, js100, workpointnews, sanook)

-สหรัฐอเมริกา มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 3,000 คนต่อวัน เป็นครั้งแรก เร่งเตรียมแผนฉีดวัคซีนให้ประชาชนหากได้รับอนุมัติจากเอฟดีเอ คาดว่าจะอนุมัติใช้วัคซีนเร็วสุดวันศุกร์หรือเสาร์ และเริ่มฉีดวันอาทิตย์หรือวันจันทร์

-อังกฤษ งดฉีดวัคซีนผู้ป่วยภูมิแพ้ หลังมีจนท. 2 คน ได้รับวัคซีนแล้วมีอาการแพ้ปานกลาง ล่าสุดอาการดีขึ้น

-อินเดีย สั่งวัคซีนจาก บ.เอสตราเซนเก้า 500 ล้านโดส อีก 1,000 ล้านโดส ของบ.นาโนแวจซ์ สหรัฐฯ และ 100 ล้านโดส เป็นวัคซีนสปตนิก 5 จากรัสเซีย

-โมร็อกโก พระบาทสมเด็จพระราชาธิบดีโมฮัมเหม็ดที่ 6 มีพระราชโองการแก่รัฐบาลให้พสกนิกรเข้าถึงวัคซีนทุกคนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เตรียมฉีดวัคซีนแก่ประชาชนในอีกหลายสัปดาห์ข้างหน้า

-บราซิล ประกาศแผนเริ่มฉีดวัคซีนของบ.ไฟเซอร์ ภายในเดือนธ.ค.นี้ หรือ เดือนม.ค.ปีหน้า

-แคนาดา อนุมัติรับรองให้ใช้วัคซีนป้องกันโควิด 19 ของบ.ไฟเซอร์ สหรัฐฯ จะเริ่มฉีดให้ประชาชนในสัปดาห์หน้า โดยครั้งแรกคาดว่าจะได้วัคซีน 249,000 โดส

-สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อนุมัติใช้วัคซีนที่พัฒนาโดย บ.ซิโนฟาร์มของจีน หลังผลทดสอบขั้นสุดท้ายมีประสิทธิภาพมากกว่า ร้อยละ 80

-อิสราเอล ได้รับวัคซีนโควิด 19 ล็อตแรกของบ.ไฟเซอร์แล้ว

-ญี่ปุ่น พบผู้ป่วยรายใหม่ 602 ราย ในกรุงโตเกียว เตรียมจัดซื้อตู้แช่แข็งเก็บรักษาวัคซีน 10,500 ตู้ และอยู่ระหว่างพิจารณาสั่งซื้อรายไอซ์ลोटใหญ่เพื่อใช้ระหว่างแจกจ่ายวัคซีนให้แก่ประชาชน

-เกาหลีใต้ ขาดแคลนเตียง จึงนำตู้คอนเทนเนอร์มาสร้างเป็นรพ.ฉุกเฉิน

-สิงคโปร์ เผยผลตรวจซ้ำชายวัย 83 ปี ผู้โดยสารเรือสำราญควอนตัม ออฟ เดอะ ซีส์ ไม่ติดเชื้อโควิด 19 หลังผลตรวจบนเรือเป็นบวกก่อนหน้านี้ส่งยกเลิกกักตัวคนใกล้ชิด

-สถานการณ์ทั่วโลก เวลา 7.00 น. วันที่ 11 ธ.ค. ผู้ติดเชื้อ 70,676,944 ราย เสียชีวิต 1,587,420 ราย รักษาหายแล้ว 49,127,969 ราย

โครงการใช้จ่ายเงินกู้ตาม พ.ร.ก.กู้เงิน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, ไทยรัฐ

-สศช. รายงานที่ประชุม ครม. เรื่องความก้าวหน้าการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท รอบเดือน ส.ค.-ต.ค. 2563 โดยมีโครงการที่เริ่มทำแล้วแต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายตามแผนที่กำหนด 4 โครงการ คือ โครงการพัฒนาศักยภาพของการผลิตและการควบคุมคุณภาพวัคซีนและยาชีววัตถุสำหรับโควิด-19 ของประเทศ ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, โครงการพัฒนาเครื่องมือแพทย์ในการป้องกันและการตรวจโรคติดเชื้อโควิด 19 เพื่อการพึ่งพาตนเองและความมั่นคงทางสุขภาพของประเทศไทย ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, โครงการพัฒนารูทกิจดินและปุ๋ย (วัน สต่อป เซอร์วิส)

ประเด็นข่าว

ของกรมส่งเสริมการเกษตร และโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนองนา โมเดล" ของกรมพัฒนาชุมชน วงเงินรวมทั้งหมด 1,597 ล้านบาท ลำบากจากขั้นตอนการนำเข้าข้อมูลของหน่วยงานที่รับผิดชอบ และการตรวจสอบข้อมูลในระบบของ สศช. ทำให้การจัดสรรเงินล่าช้ากว่าแผนงาน จึงมีมติให้ปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริงมากที่สุด รวมทั้งติดตามและเร่งรัดการใช้จ่าย เนื่องจากระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินจะสิ้นสุดในปีงบประมาณ 2564

วันต่อต้านโรคมะเร็งแห่งชาติ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ newtv, thailandplus

-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า 10 ธ.ค. ของทุกปีเป็นวันต่อต้านโรคมะเร็งแห่งชาติ ประเทศไทยพบผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ ปีละ 122,757 คน เสียชีวิตปีละ 80,665 คน แนะนำให้หลักการ 5 ท้า 5 ไม่ ห่างไกลมะเร็ง

ประชุมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพอาเซียน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus

-นพ.สรวิศ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย เป็นผู้แทนประเทศไทย เข้าร่วมการประชุมสมัชชาความร่วมมือด้านสุขภาพในภูมิภาคอาเซียน ผ่านระบบออนไลน์ ณ เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน ในหัวข้อ “การมีส่วนร่วมของประชาชนในสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ในรอบ 1 ปี” เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การสร้างความรอบรู้ประชาชนในสถานการณ์ COVID-19

ทำความเข้าใจฝุ่น

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ChiangmaiNews

-นพ.สุรพรชัย วัฒนวิทย์เจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงฝุ่นละออง ควรตรวจเช็คค่าฝุ่นก่อนออกจากบ้าน กลุ่มเสี่ยงที่ต้องดูแลเป็นพิเศษคือ ผู้สูงอายุและเด็กเล็ก สามารถติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศได้ที่เว็บไซต์ air4thai.pcd.go.th หรือแอปพลิเคชัน “Air4thai” ของกรมควบคุมมลพิษ หรือเฟซบุ๊กเพจ “คนรักอนามัยใส่ใจอากาศ PM 2.5” แนะนำทำความสะอาดบ้านตามหลัก 3 ส 1 ล ได้แก่ ส. สะสาง ส.สะอาด ส.สร้างสุขนิสัย และ ล. ลดหรือเลี่ยงกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองเพิ่ม

อาหารเสริมอวัยวะรักษาโรคมะเร็ง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามรัฐ

-นพ.พุลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการ ออย. เตือนอย่าเชื่อโฆษณาอาหารเสริมอวัยวะรักษาโรคมะเร็งหรือโรคร้ายแรงต่างๆ เนื่องจาก ออย. ไม่อนุญาตให้ผลิตภัณฑ์อาหาร โฆษณาในด้านสรรพคุณ คุณภาพหรือมาตรฐาน คุณประโยชน์ ทั้งทางตรงทางอ้อม ที่ทำให้ผู้บริโภคเข้าใจว่ามีผลในการบำบัด รักษา บรรเทาและรักษาโรค

นักท่องเที่ยวยเสียชีวิตจากอากาศหนาว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-นักท่องเที่ยวชาย อายุประมาณ 42 ปี ชาว จ.อุบลราชธานี มาเที่ยวกับครอบครัวที่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า นอนหนาวเสียชีวิตภายในบ้านพัก คาดว่าเกิดจากร่างกายปรับตัวกับสภาพอากาศหนาวไม่ทัน หรืออาจมีโรคประจำตัว และมาสัมผัสกับอากาศหนาวเย็น ช็อกจนเสียชีวิต

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด

-นักท่องเที่ยวหญิง อายุ 57 ปี เสียชีวิตบนดอยผ้าห่มปก จ.เชียงใหม่ หัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน คาดสภาพอากาศหนาวจัด ด้าน หัวหน้าอุทยานฯ เตือนตรวจเช็คสภาพร่างกายก่อนมาเที่ยว ผู้ที่มีโรคประจำตัวควรนำยาโรคของตนเองติดตัวมาด้วย

กินหอยแมลงภู่อายุเสียชีวิต

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์

-นายวัชร มาตา อายุ 35 ปี เสียชีวิตหลังจากรับประทานหอยแมลงภู่อายุ 3 ถังพร้อมน้ำจิ้ม โดยลูกชายกินมากที่สุด อาการรุนแรงกว่าคนอื่น ทั้งท้องเสียและอาเจียน ต่อมาอาการทรุดจึงนำส่งรพ.มุกดาหาร และเสียชีวิตในเวลาต่อมา แพทย์ระบุว่า สาเหตุเกิดจากติดเชื้อในกระแสเลือด ขอให้ผู้เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบร้านจำหน่ายอาหารในพื้นที่ด้วย

จับโรงงานทำดั่งเทียม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์

-พล.ต.ต.ณัฐศักดิ์ เขาวานาคัย ผบก.ปคบ. สั่งการให้ พ.ต.อ.เชษฐพันธ์ กิติเจริญศักดิ์ ผกก.1 บก.ปคบ. นำกำลังเข้าตรวจค้นบ้านเลขที่ 153/33 หมู่ 11 หมู่บ้านเอื้อประชา แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นสถานที่จำหน่ายอุปกรณ์เสริมจุกแบบไม่ถาวรผ่านโลกออนไลน์ หลังรับได้รับการร้องเรียนว่ามีวัยรุ่นนำอุปกรณ์เสริมจุก โนส ซีเคร็ต มาใส่เข้าไปในโพรงจุกเพื่อต้นให้ปลายจุกแข็งขึ้น ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวมีลักษณะแข็ง หากใส่ในจุกเป็นเวลานานอาจทำให้เกิดอันตราย ยึดของกลางเป็นอุปกรณ์เสริมดั่งจุก 600 ชิ้น นำส่งพนักงานสอบสวน กก.1 บก.ปคบ. ก่อนสืบสวนติดตามผู้ที่เกี่ยวข้องมาดำเนินคดี